

UPDATE NG RESIDENTE: SILVERADA MANOR



Relokasyon at Mga Komplikadong Pag-upgrade

Plano ng Paglipat & Timeline

Upang makatulong na mabawasan ang pagkagambala hangga't maaari, ang RHA ay nagpapatupad ng isang round-robin na uri ng plano sa paglipat. Ang plano ay ang karamihan ng mga residente ay ililipat ng mga apartment nang isang beses lamang. Habang ang mga indibidwal na gusali at mga numero ng yunit ay hindi pa natukoy, ang plano ay ilipat ang ilang mga tao hangga't maaari sa isang lokasyon ng malayo sa site habang ang konstruksiyon ay isinasagawa.

Walang sinuman ang ililipat malayo sa site ng higit sa 12 buwan at walang upa ang tataas habang sila ay nasa pansamantalang apartment.

Dahil ito ay isang kumplikadong proseso na may maraming mga pederal na kinakailangan, ang timeline ay medyo likido, ngunit inaasahan namin ang konstruksiyon ay makumpleto sa 2026, at ang mga unang paglipat ay magaganap sa mga darating na buwan. Walang magbabago ng renta habang sila ay nasa pansamantalang apartment.

Sino ang nandito para tumulong?

Ang RHA ay nakikipagtulungan sa Housing To Home (HTH), isang pambansang kinikilalang lider sa pampublikong paglipat ng bahay. Kahit na laging malugod na tinatanggap ang iyong mga tanong sa koponan ng RHA, ang espesyalistang HTH ang may pinakamahasag at pinakamakabagong impormasyon sa mga petsa at lokasyon ng paglipat.

Ang mga kawani mula sa HTH ay onsite sa Silverada Lunes hanggang Biyernes mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. sa gusali ng komunidad. Sila ay mag iskiyul ng mga appointment sa bawat sambahayan upang bumuo ng isang espesyal na plano ng paglipat para sa bawat residente.

Bagamat may mga appointment sila sa buong araw, malugod kang tatanggapin kahit wala kang appointment at maabutan sila sa pagitan ng mga pulong sa mga kliyente." Maaari ka ring magpadala ng email sa kanila. Ang impormasyon ng kontak ay ibibigay sa mga abiso na matatanggap mo sa lalong madaling panahon mula sa RHA.

Ang mga kawani ay mahusay sa Espanyol, ngunit kung ikaw ay isang tao na may limitadong kahusayan sa Ingles, makipag ugnayan sa aming opisina upang makatanggap ng tulong sa iyong ginustong wika. Kung ikaw ay isang tao na nangangailangan ng espesyal na tirahan upang magkaroon ng pantay na access sa anumang RHA

na programa, mangyaring makipag ugnay sa aming pangunahing



Mga Bagong Yunit

Binabaklas ng RHA ang mga bahay na ito hanggang sa mga balangkas. Ang bawat yunit ay ganap na binago, kabilang ang mga bagong pagtutubero, elektrikal, sahig, at lahat ng mga appliances at mga kabinet sa bagong kusina at banyo. Ang lahat ng mga yunit ay madaling iakma, na magpapahintulot sa mga residente na magtagal sa lugar hangga't posible. Magkakaroon din ng na-update na mga kagamitan sa silid labahan sa complex.

Ang RHA ay hindi nagdaragdag ng density ng complex at pananatilihin ang mga puno, halaman at mga daanan sa paglalakad,

Pagkatapos matanggap ang opinyon ng mga residente, ang mga bagong amenidad sa lugar ay maglalaman ng isang naayos na silid ng komunidad na may kasamang mga lugar para sa mga lugar ng paggawa, espasyo para sa mga pulong, at lugar para sa ehersisyo. Ang mga yunit ay magiging malinis, moderno, at maglilingkod sa Nevada sa mga darating na dekada.